



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๖, ๑๓ มุลค่าข่าว ๒๙๘,๖๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เดือนโทษ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ แรงกว่าแบบมวน๖เท่า

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แจง “บุหรี่ไฟฟ้า” โทษมากกว่าบุหรี่มวน เดือนนักสูบอาจติดทั้ง สองประเภท เตรียมคลอดกฎหมายควบคุม “บุหรี่ไฟฟ้า-บาราจ” ขณะที่ “หมอลสูทควัน” ซึ่เลิกเชื่อผิดๆ บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีสารพิษ ไม่เป็น มะเร็ง เหตุมีระดับนิโคตินสูงกว่าบุหรี่มวนถึง ๖ เท่า มะเร็งถามหาแน่ แม้เปลี่ยนวิธีสูบบุหรี่ ด้าน “หมอประภค” วอนรัฐถึงเวลาขึ้นภาษี บุหรี่ ช่วยหาเงินเข้าคลัง-ลดจำนวนนักสูบ

การรณรงค์อย่างหนักเพื่อให้ประชาชนรับ รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พ.ค.ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และปีนี้ยังได้กำหนดประเด็นรณรงค์ ในเรื่องขึ้นภาษีบุหรี่ หรือ “Raise taxes on tobacco” นั้นทำให้หลายคนคลุกคิดเรื่อง “เลิกบุหรี่” จะมีแพชชั่นหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า แทน เพราะ เชื่อว่าไม่มีพิษภัยเหมือนบุหรี่ แต่ข้อมูลจาก วงการแพทย์กลับยืนยันว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” มีโทษไม่ต่างอะไรจากบุหรี่จริงๆ

น.พ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรม ควบคุมโรค กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้า คือ การนำ

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

เดือนโทษ

เอาสารประกอบซึ่งจะมีสารเคมี สารนิโคติน ไปผสมกันเป็นของเหลว หลังจากนั้นก็ผ่าน กระแสไฟฟ้าเข้าไป เพื่อทำให้มีปฏิกิริยา ทางเคมี ให้มีความแตกต่างของสารนิโคติน สิ่งต่างจากบุหรี่ทั่วไป คือ ไม่ใช้การเผาไหม้ จึงมีสารที่เิดเกิดจากการเผาไหม้น้อยกว่ากับ บุหรี่ปกติ แต่ปัญหาคือ บุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณ นิโคตินที่ไม่แน่นอน แล้วแต่ผู้สูบจะเติมสาร นิโคตินลงไป จึงมีผลชัดเจนว่าการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าทำให้ติดบุหรี่ได้เหมือนกัน

นอกจากนั้น บุหรี่ไฟฟ้ายังมีสารเคมีอื่น และโลหะหนักที่แตกต่างออกมาจากการผ่าน ปฏิกิริยากระแสไฟฟ้าเข้าไปในของเหลว ทำให้ เกิดการไหลเวียนและสารพิษต่างๆ ไปบนใน ละอองควัน ซ้ำยังมากกว่าบุหรี่มวน โดยรวมแล้ว ควันจากบุหรี่ไฟฟ้าจะเข้าไปรบกวนระบบทาง เดินหายใจและหลอด ไม่ต่างอะไรกับควันบุหรี่

ทั่วไป อย่างไรก็ตาม บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ค่อนข้างใหม่ จึงยังไม่กล้ายืนยันเป็นตัวเลขว่า สารพิษมีจำนวนมากแค่ไหน

“บุหรี่ไฟฟ้ายังคงทำให้ผู้สูบบุหรี่ได้ เหมือนบุหรี่มวน หรืออาจจะมากกว่าก็ได้ อีก ทั้งสารพิษก็ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นความเข้าใจ ผิดต่ออย่างที่จะนำบุหรี่ไฟฟ้ามาทดแทนบุหรี่ มวน โดยข้อเท็จจริงจากการศึกษาค่อนข้าง ชัดเจนว่าหลังจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปสักพัก คนส่วนใหญ่จะติดบุหรี่ทั้งสองประเภท คือทั้ง บุหรี่เผาไหม้ปกติและบุหรี่ไฟฟ้า” รองอธิบดี กรมควบคุมโรค ระบุ

ซี ก.ม.มีช่องโหว่-รอผลกติกานับใหม่

นพ.นพพร กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาได้พยายาม ทุกวิถีทางในการควบคุมการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะติดต่อกับกระทรวงพาณิชย์ ให้ขึ้นบัญชี ว่าเป็นสิ่งค้าห้ามนำเข้า แต่ก็ติดปัญหา เพราะ แม้จะจัดเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควบคุม โดยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2535 แต่เนื่องจากกฎหมายเรา มีอายุ 20 ปี ฉะนั้นคำนิยามตามกฎหมายไม่ อาจจะครอบคลุมบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดได้

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคได้ยกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ ซึ่ง จะเป็นการรวมเอา พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ กับ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้สูบบุหรี่ เข้ามาไว้ด้วยกันให้เป็นฉบับเดียวกันเสร็จ แล้ว และให้นิยามของบุหรี่ใหม่ ให้ครอบคลุม ทั้งบุหรี่ไฟฟ้า บาราจ ที่เราจะเสนอไปยังคณะ รัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถ้ากฎหมาย ฉบับนี้ผ่านได้ บุหรี่ไฟฟ้า และ “บาราจ” จะ ถูกควบคุมโดย พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภค ยาสูบฉบับใหม่ เราจะสามารถดำเนินการได้ ตามกฎหมาย

“นิโคติน”สูงเท่าบุหรี่มวน ๖ มวน

ศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญหน่วยโรคทางเดินหายใจและ เวชบำบัดวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ประเด็นที่มีคน นึกอาจอ้างว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย ภัย ไม่มีสารพิษ เมื่อเทียบกับบุหรี่มวนหรือ กับการสูบบุหรี่นั้น เป็นความเข้าใจผิดโดย สิ้นเชิง เนื่องจากการศึกษาพบว่า มีสารเคมี

ต่างๆ อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น สารนิโคตินและอื่นๆ โดยเฉพาะนิโคตินซึ่ง บุหรี่ไฟฟ้ามีระดับสารนิโคตินมากกว่าหรือ ซ้ำเกินกว่าบุหรี่มวนประมาณ 6 เท่า ถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้า 1 มวน เท่ากับสูบบุหรี่มวน 6 มวน

ทั้งนี้ สารนิโคตินมีผลในทางลบต่อสุขภาพ คือ ก่อให้เกิดการเสพติด เป็นตัวที่ทำให้คน เลิกบุหรี่ไม่ได้ อีกทั้งมีผลเสียต่อหลอดเลือด ทั้งร่างกายที่จะเกิดการตีบ แดง ตัน ไม่ว่าจะเป็น ในสมอง ทำให้เป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้ หากเกิดที่หัวใจทำให้หัวใจวายเฉียบพลัน จนถึงตายได้ เกิดที่ปลายมือปลายเท้าที่มัก จะเกิดกับคนที่เป็โรคเบาหวานแล้วสูบบุหรี่ จะเป็เนื้องอกหรือมะเร็ง รักษาไม่หาย เนื่องจากการ ติดเชื้อซ้ำซาก ในที่สุดก็ต้องตัดอวัยวะทิ้งไป หากเกิดในอวัยวะสืบพันธุ์อาจจะเสื่อมสมรรถภาพ ทางเพศ เห็นชัดมากในผู้ชาย

ปัจจุบันชายไทยมีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพ ทางเพศอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าในประเทศอาเซียน ทั้งหลาย ส่วนหนึ่งเพราะว่ามีสถิติสูบบุหรี่ค่อนข้างมาก อีกทั้งหากได้รับสารนิโคตินในปริมาณสูง จะเกิดพิษจากสารนิโคตินจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

“ผมเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ งาน ค้นคว้าวิจัยยังไม่ทันกว่าที่เราจะรู้ว่าบุหรี่กัน กรองมีพิษภัยต่อสุขภาพและเกิดมะเร็งปอดได้ ใช้เวลาเกือบ 30 ปีจากนักวิจัยชาวอังกฤษ เพราะ สมัยก่อนเชื่อว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่เสริมฐานะทาง สังคม ทำให้คนดูดี ดูมีฐานะ ยิ่งสูบบุหรี่ยิ่งดี ราคาก็แพง ถือว่ารวย แต่ปัจจุบันทัศนคติเปลี่ยน ไปในทางตรงกันข้าม ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าก็อาศัยช่องว่างแบบเดียวกัน คือ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เราจะ เรียนรู้และพิจารณาอย่างรอบด้านก็ต้องใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 5 - 10 ปี”

สูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ถามหาเรื่องเหมือนกัน

ศ.นพ.สุทัศน์ กล่าวอีกว่า งานวิจัยยังพบ ว่าไอของบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปในหลอดลม จะทำให้ หลอดลมตีบแคบ ไม่ต่างอะไรกับคนที่เป็โรค หอบหืด และคนที่ได้รับควันบุหรี่กันกรอง เพราะ ฉะนั้นจึงเริ่มเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นมิตรอย่าง ที่มีการโฆษณา นอกจากนี้ยังมีกรรายนงานจาก สมาคมโรคมะเร็งของสหรัฐอเมริกา พบว่า การ วิจัยในห้องทดลอง โดยเอาเซลล์ปกติของมนุษย์ มาเลี้ยงในหลอดทดลอง และให้เซลล์เหล่านั้นได้ รับการสัมผัสควันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำเหมือนคน สูบบุหรี่ พบว่าเซลล์เหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นมะเร็งขึ้นมา

“เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคยพูดว่าการ สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็นมะเร็ง ผมคิดว่าให้ ไปเปลี่ยนความคิดใหม่ เนื่องจากรายงานดัง กล่าวได้ลบล้างความคิดเก่าๆไปแล้ว ส่วนจะ ใช้เลิกบุหรี่ได้จริงหรือไม่ ก็มันางวิจัยออกมา

ยืนยันชัดเจนว่าไม่ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริง แต่
อาจจะทำให้เกิดภาวะมากขึ้น เนื่องจากบุหรี่
กันกรองก็เลิกไม่ได้ แล้วยังมาติดบุหรี่ไฟฟ้า
ที่มีสารนิโคตินมากกว่า จึงกลายมาติดบุหรี่ทั้ง
สองประเภท” ผศ.นพ.สุทัศน์ ระบุ

“หมอมะกิด” ย้ำขึ้นภาษีลดนักสูบ

ขณะที่ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงการ
รณรงค์การขึ้นภาษีบุหรี่ว่า ได้มีการเสนอเรื่อง
ไปยังกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งก็
ยังไม่มีมีการพิจารณาเรื่องนี้ โดยปกติแล้วการขึ้น
ภาษีบุหรี่จะต้องขึ้นทุกๆ 2 ปี ปีนี้ถือว่าถึงเวลาที่
จะขึ้นภาษีบุหรี่ได้แล้ว จะครบ 2 ปีในเดือน ส.ค.นี้
อยู่ที่จังหวัดว่ารัฐบาลมีความลงตัวหรือยัง

“อย่างไรก็ตาม การขึ้นภาษีบุหรี่เป็น
แนวทางที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้ผู้บริโภคน
บุหรี่น้อยลง ซึ่งเป็นเหตุผลตรงไปตรงมา เมื่อ
ราคาแพงขึ้น คนก็สูบกัมน้อยลง เด็กและเยาวชน
ก็จะติดบุหรี่กันน้อยด้วย เพราะไม่มีกำลังซื้อ”
นพ.ประกิต กล่าว และว่าที่ผ่านมารณรงค์
ให้งดสูบบุหรี่ในแต่ละปี พบว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่
ยังคงอยู่ในอัตราคงที่ประมาณ 12 ล้านคน แต่
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะเห็นได้ว่าลดลง เพราะ
ประชากรเพิ่มขึ้น ดังนั้นเราต้องช่วยกันทำให้มี
ผู้สูบบุหรี่น้อยลงโดยการขึ้นภาษี ห้ามโฆษณา
การขาย ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ พร้อมทั้ง
มีการรณรงค์ควบคู่กันไป

“หากเราทำสิ่งเหล่านี้ไม่มากพอ ก็ยังคง
ทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่เท่าเดิม เนื่องจากธุรกิจ
บุหรี่พยายามทำการตลาดแบบลับๆ อย่างเราขึ้น
ภาษี ทางบริษัทบุหรี่ก็พยายามผลิตบุหรี่ยี่ห้อที่
มีราคาถูกมาเพื่อลดราคาขาย ซึ่งจะทำให้มีแรง
กระตุ้นให้กับผู้สูบบุหรี่ตลอดเวลา จึงอยากให้
รัฐบาลคำนึงถึงเรื่องการขึ้นภาษี แต่ผมคิดว่าหาก
ทำได้จะเป็นผลดี ทั้งกระทรวงการคลังที่ได้เงิน
เข้าคลัง และกระทรวงสาธารณสุขทำให้คนสูบ
ลดลงด้วย” นพ.ประกิต กล่าวในที่สุด